

Chi Tran

**Con đừng yêu Chúa.**

**08/10 – Thứ Ba tuần 27 tháng 10 năm.**

**"Martha rước Ngài vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất".**

**Lời Chúa: Lc 10, 38-42**

Khi Thầy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Ngài vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe Lời Ngài. Martha bận rộn với việc tiếp đãi khách. Bà đang lo lắng thưa Ngài rằng: "Thầy ơi, em con đâu con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy giúp con với".

**Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng vì nhiều chuyện (quá). Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sự không bận rộn với mình".**

**Suy Niệm : PHẬN TỐT NHẤT MARIA ĐÃ CHỌN (Lc 10, 38-42)**

Xem Lời CN 16 TN C

**Đi và văn hóa Việt Nam luôn coi trọng việc tiếp đãi mọi người khi có khách đến chơi. Vì thế mọi người có câu: "Khách đến nhà không gà thì vịt".**

Hôm nay, bài Tin Mừng cũng trình thuật cho chúng ta thấy một cuộc tiếp đãi thật tình đối với Đấng Giêsu mà gia đình Martha đã thấy hiển nhiên. Như vậy, Ngài nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của hai chị em Martha và Maria.

Nếu Martha thấy hiển nhiên lòng kính trọng và yêu mến Đấng Giêsu qua việc nấu ăn, thì Maria cũng một lòng kính trọng và tình yêu mến Đấng Giêsu như Martha, nhưng Maria thì thấy hiển nhiên cách khác là lòng nghe Lời Chúa. Hai công việc đều phát xuất từ lòng mến và được khảm đi từ sự kính trọng. Hai thái độ đều tốt. Một bên ngoài, một bên trong. Nhưng giá trị thì khác nhau. Hôm nay Đấng Giêsu khen và nói với Maria rằng: cô đã chọn phần tốt nhất.

***Thật vậy, lòng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành phần nào là điều quan trọng nhất, bởi vì: mọi sự sẽ qua đi, nhưng Lời Chúa vẫn luôn tồn tại.***

Trong cuốn Đấng Nhân Tâm, bà Carnegie đã viết: "Cách làm cho khách vui lòng nhất là lòng nghe khách nói, lòng nghe người khác muốn, nguyện vọng, tâm tư của người khác. Như vậy, tự ra mình kính trọng, quan tâm đến người khác, hiểu biết, thông cảm, chia sẻ những tâm tình, những kiến thức, những yêu cầu thiết thực của người khác, quý họ ăn, áo mặc".

Thật thế, Maria đã chọn điều tốt nhất là được ở bên Đấng Giêsu (x. Lc 10,42), nghe Ngài dạy (x. Lc 10,39) và lo lắng đến những gì thuộc về Ngài (x. 1Cor 7,32). Cô đã chọn cho mình phần phúc Nước Trời, bởi vì Đấng Giêsu chính là nội dung của Tin Mừng, là hiển thân của Nước Trời. Vì thế, có Đấng Giêsu là được ở bên Nước Trời. Nghe được Lời Chúa nói với mình và đem ra thực hành thì được ví như "... người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước lụt, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá" (Mt 7, 25). Maria trong bài Tin Mừng hôm nay đã có được đầy đủ các yêu cầu trên, nên cô đáng được Đấng Giêsu khen là người có phúc hơn Martha.

***Thật vậy, việc lòng nghe Lời Chúa và tuân giữ cũng như đem ra thực hành là thấy hiển nhiên lòng yêu mến Chúa trên mọi sự, vì qua đó, Lời Chúa được bén rễ sâu và sinh hoa kết quả trong đời sống của người lòng nghe***

Sẽ tiếp Lời Chúa hôm nay mời gọi mời chúng ta: cần siêng năng đọc Thánh Kinh, suy gẫm và đem ra thực hành cách sống đời trong gia đình, nơi xóm, Giáo xứ và bất cứ môi trường nào... Bởi vì: "Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô" (thánh Giêrônimô), mà không biết gì về

Ngài thì sao có thể để những người đi cho cuộc đời của mình cách tốt đẹp? (x. Thở Chung 1980, số 8).

**\*SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG: Những gì Đức Giêsu khen ngợi ở cô Maria khi xưa vì đã biết chọn phần tốt nhất cũng là lời tác phúc cho mọi chúng ta khi mọi người thành tâm đi tìm kiếm, yêu mến Chúa bằng việc lắng nghe và đem ra thực hành Lời Ngài trong cuộc sống.**

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người chúng con biết chọn Chúa làm chủ đời chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến và lắng nghe Lời Chúa bằng thái độ của người môn đệ. Và, xin cho chúng con biết đem Lời Chúa ra đời thực hành trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Người Bí ẩn SSP

-----